

Số: /TB-BCĐ

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện tại Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày 12/9/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện (Ban Chỉ đạo huyện) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021. Đồng chủ trì có Đồng chí Lê Kim Chát, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo huyện và đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo huyện; tham gia Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, xóm của 32 xã; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư trực đảng, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng các ngành đoàn thể, Trưởng công an, cán bộ Địa chính - nông nghiệp, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn, phố của 02 thị trấn: Thị trấn Nưa và thị trấn Triệu Sơn.

Tại hội nghị, Văn phòng Điều phối NTM huyện đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM năm 2021; Kế hoạch số 4724/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện Triệu Sơn về xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM năm 2021; các thành phần tham gia hội nghị đã có ý kiến tham gia đóng góp, thảo luận với tinh thần xây dựng và thống nhất cao. Thay mặt Ban Chỉ đạo huyện, đồng chí Vũ Đức Kính - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo cụ thể:

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu đến năm 2022 huyện đạt chuẩn NTM, đến năm 2025 có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 10 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 10 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh.

UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch thực hiện: Đến năm 2022 huyện đạt chuẩn NTM, đến năm 2025 có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có 15 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có 50 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh trở lên.

Đến tháng 9/2021, toàn huyện đã có 32/32 xã hoàn thành 19 tiêu chí xã NTM, trong đó có 31 xã đã có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM; có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Đồng Tiến), 01 thôn đạt

chuẩn NTM kiểu mẫu (thôn Đồng Xá 1, xã Đồng Tiến); có 6 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh của 2 xã (Bình Sơn và Thái Hòa); có 9/9 tiêu chí huyện NTM đã cơ bản đạt.

Theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện để đạt chuẩn huyện NTM: Có 100% số xã trong huyện đạt chuẩn NTM; có tất cả 9/9 tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM theo quy định. Như vậy, theo quy định và tiến độ xây dựng huyện NTM nêu trên, huyện Triệu Sơn có đủ điều kiện và cơ hội để phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2021.

Ban Chỉ đạo huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm vào cuộc của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Ngày 12/8/2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã họp thống nhất chủ trương để tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, đồng thời đã báo cáo tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM trong năm 2021. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thành lập các tiểu ban xây dựng huyện NTM và chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện.

2. Để đạt được mục tiêu huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM năm 2021, yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1. Đối với các xã, thị trấn:

- Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân về mục tiêu xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM trong năm 2021, tạo thành phong trào xây dựng NTM sâu rộng trong nhân dân, để người dân tích cực tham gia. Công tác tuyên truyền phải có tính hiệu quả cao, phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung.

- Quán triệt sâu sắc tinh thần tại các văn bản chỉ đạo của huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2021 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt, cần bám sát các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 4724/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện về kế hoạch xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM năm 2021.

- Rà soát các tiêu chí xã NTM theo Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020. Đặc biệt đối với các xã đã đạt chuẩn NTM trước năm 2017 theo bộ tiêu chí cũ tại Quyết định số 4296/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh (Minh Sơn, Thái Hòa, Thọ Phú, Đồng Thắng, Thọ Ngọc, Xuân Thọ) để có kế hoạch, giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí.

Báo cáo kết quả rà soát và kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí về Ban Chỉ đạo huyện (qua cơ quan thường trực là phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày **20/9/2021**. Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trước ngày **20/11/2021**.

- Đối với xã Đồng Tiến và 02 xã đang thực hiện xây dựng NTM nâng cao là Đồng Lợi và Vân Sơn tiếp tục đánh giá, rà soát các tiêu chí xã NTM theo Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 và tiêu chí xã NTM nâng cao theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí, thời gian hoàn thành trước ngày 20/10/2021.

- Đối với thị trấn Nưa và thị trấn Triệu Sơn: Tập trung xây dựng thị trấn đảm bảo các tiêu chuẩn đô thị văn minh theo Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch. Thời gian hoàn thành trong tháng 11/2021.

- Các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường thường xuyên trên địa bàn, định kỳ 1 tuần/lần. Phát động nhân dân chỉnh trang nhà ở, khu dân cư, tạo môi trường cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Lựa chọn các tuyến đường chính, các tuyến đường trung tâm, khu công cộng để xây dựng thành các khu điểm nhấn, nổi bật về cảnh quan, môi trường, Hội Phụ nữ làm nòng cốt thực hiện. Thời gian thực hiện xong trước **20/11/2021**.

- Xây dựng các điểm nhấn mang tính nổi bật, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của các địa phương, đơn vị. Trong đó, cần tập trung ở một số điểm như:

+ Tại khu vực trung tâm thị trấn Triệu Sơn; thị trấn Nưa; khu vực ngã tư Dân Lực; khu vĩa ngã ba Thiệu, xã Dân Lý; khu đô thị Đà xã Thọ Dân; đô thị Sim xã Hợp Thành.

+ Phát triển các mô hình, vùng sản xuất với quy mô toàn xã như:

Xã Vân Sơn thực hiện chuyển đổi đất lúa sang trồng đào cảnh, xây dựng mô hình tập trung với quy mô 20 ha trở lên.

Xã Hợp Lý chuyển đổi đất lúa sang trồng hoa, cây cảnh, trong đó xây dựng được mô hình tập trung với quy mô 50 ha trở lên.

Xã Bình Sơn phát triển vùng chè, xây dựng mô hình sản xuất chè sạch đạt tiêu chuẩn VietGap với quy mô 10 ha trở lên; gắn phát triển kinh tế vùng đồi núi với lợi thế về du lịch cộng đồng, sinh thái; phát triển các sản phẩm OCOP của xã, xây dựng được thương hiệu chè Bình Sơn.

2.2. Đối với các Tiểu ban theo Quyết định số 595-QĐ/HU ngày 15/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy: Các đồng chí Trưởng Tiểu ban chịu trách nhiệm chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí, nhiệm vụ được phân công.

2.3. Các phòng, ngành ở huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành, duy trì và nâng cao các tiêu chí được giao phụ trách theo Kế hoạch số 4724/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND huyện. Trong đó, cần khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, tham mưu hoàn thiện đề án quy hoạch cùng huyện để trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2021.

- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện rà soát những nội dung xây dựng cơ bản để duy trì và nâng cao tiêu chí huyện NTM. Cụ thể: Các hạng mục khu trung tâm văn hóa thể thao và nhà thi đấu. Về giáo dục chỉ đạo 3 trường (Trường THPT Triệu Sơn, Trường THPT Triệu Sơn 2, Trường THPT Triệu Sơn 5) xây dựng các hạng mục hoàn thành trong quý IV/2021. Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện trong thời gian sớm nhất.

Phấn đấu cuối năm 2021 hoàn thành 9 tiêu chí và 15 chỉ tiêu xây dựng huyện NTM theo kế hoạch đã đề ra.

3. Công tác hoàn thiện hồ sơ huyện NTM: Đề nghị Tiểu ban hồ sơ huyện NTM hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM đến năm 2021 trình Thường trực Huyện uỷ trước ngày 15/9/2021. Hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm tra huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM trước ngày 30/10/2021; trình Trung ương thẩm định trước 15/12/2021.

4. Công tác triển khai thu hoạch vụ Mùa 2021 và sản xuất vụ Đông năm 2021 - 2022

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19, vừa xây dựng huyện NTM, vừa tổ chức phát triển sản xuất. Đề nghị tất cả các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo thu hoạch lúa mùa, tập trung sản xuất vụ Đông và chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao để triển khai thực hiện.

- Đối với việc thu hoạch lúa mùa: Các xã, thị trấn chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa mùa theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh, huyện. Tập trung mọi nguồn lực (máy gặt, nguồn nhân lực...) để thu hoạch nhanh gọn, không để tình trạng máy chờ ruộng hoặc ruộng chờ máy.

- Chuyển đổi cây trồng: Với mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác, các xã, thị trấn cần tập trung nghiên cứu, có kế hoạch cụ thể chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; phát triển các mô hình sản xuất gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập tổ công tác kiểm tra công tác thu hoạch lúa mùa và sản xuất vụ Đông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn các xã, thị trấn. Đề xuất, kiến nghị xử lý các đơn vị không triển khai thực hiện nghiêm túc hoặc các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

5. Các đồng chí Thường vụ Huyện uỷ, cán bộ chỉ đạo cơ sở: Chỉ đạo các xã trong cụm rà soát, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiêu chí huyện NTM trên địa bàn xã, thị trấn. Đôn đốc các đơn vị tập trung thu hoạch lúa Mùa và triển khai sản xuất vụ Đông theo đúng kế hoạch. Thường xuyên bám sát cơ sở (tối thiểu 1 tuần/lần) để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Thường trực Huyện uỷ các trường hợp vượt thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHU, TT HĐND huyện (báo cáo);
- Thành viên BCĐ XDNTM huyện;
- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn (thực hiện);
- TT cơ quan, đơn vị liên quan (thực hiện);
- Lưu: VT, NN.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Phú Quốc**